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วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ปี B 
(วันที่ 12กรกฎาคม ค.ศ. 2015) 

 

 พี่น้องที่รักในแผนอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยมีการระบุไว้

อย่างชัดเจนว่า “งานธรรมทูตเป็นธรรมชาติของพระศาสนจักรและเป็นพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระคริสต

เจ้าเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคน”  เม่ือพระศาสนจักรมีธรรมชาติเป็นธรรมทูตซึ่งมีการประกาศข่าวดีเป็นงาน

เบื้องต้นและเป็นงานหลัก เราทุกคนจึงต้องตระหนักถึงการมีส่วนรับผิดชอบในพันธกิจอันส าคัญยิ่งนี้ (เทียบ Can.781) 

โดยการเป็นประจักษ์พยานด้วยการด าเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสารและประกาศข่าวดีแก่ทุกคนที่ยังไม่มีความ

เชื่อในพระคริสตเจ้า ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพระศาสนจักร เราไม่สามารถปฏิเสธธรรมชาติของเราเองได้ งาน

ธรรมทูต หรืองานแพร่ธรรม หรืองานประกาศข่าวดี สุดแล้วแต่ใครจะเรียก จึงไม่ใช่เป็นพันธกิจที่เราจะท าก็ได้หรือไม่

ท าก็ได้ แต่เป็นพันธกิจที่เราทุกคนต้องท า เม่ือเป็นเช่นนี้แล้ว เราควรท าพันธกิจที่เราได้รับมอบจากพระคริสตเจ้านี้

อย่างไร?พระวรสารที่เราเพิ่งได้รับฟังให้แนวทางบางอย่างที่ส าคัญเพื่อเราจะสามารถด าเนินงานธรรมทูตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ในพระวรสารวันนี้นักบุญมาระโกได้เล่าถึงการเร่ิมต้นงานธรรมทูตของอัครสาวกสิบสองคน พวกเขาได้เห็น

พระเยซูเจ้าท างานนี้ พวกเขาได้ฟังพระองค์เทศน์สอน เวลานี้เป็นเวลาที่พวกเขาเองต้องออกไปพูดและลงมือท างานนี้

ด้วยตัวเองอันที่จริง ช่วงเวลาแห่งการอบรมของพวกเขายังไม่สิ้นสุด การอบรมของพวกเขาจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อพวกเขา

ได้รับพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเตแล้วเท่านั้นแต่เวลานี้ก็ถือว่าเพียงพอที่พวกเขาจะมีประสบการณ์เก่ียวกับชีวิตธรรม

ทูตได้แล้วเหมือนกันหลังจากที่ได้ทรงเรียกพวกเขาเข้ามาพบ พระเยซูเจ้าทรงส่งพวกเขาออกไป “เป็นคู่ๆ”  (มก 6:7)

เหตุผลประการหนึ่งที่พระองค์ทรงส่งพวกเขาออกไปเป็นคู่อาจจะเป็นเพราะว่าบทบัญญัติของโมเสสระบุไว้ว่าเพื่อสิ่งที่

พูดออกไปจะเชื่อถือได้ต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนขึ้นไปมายืนยัน “พยานปากเดียวไม่เพียงพอเพื่อตัดสินลงโทษ

ผู้กระท าผิดทางอาญาหรือกระท าผิดอื่นๆ จะต้องมีพยานสองหรือสามปากเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา ไม่ว่าใน

ความผิดใดๆ”  (ฉธบ19:15) พระเยซูเจ้าได้ทรงพูดถึงเร่ืองนี้เช่นเดียวกันว่า “ในธรรมบัญญัติของท่านทั้งหลายมี

เขียนไว้ว่า ค ายืนยันเป็นพยานของคนสองคนเป็นที่น่าเชื่อถือ”  (ยน8:17) อย่างไรก็ตาม ค าว่า “เป็นคู่ๆ”  หรือ 

“เลข2”ในที่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงหมู่คณะอีกด้วย นั่นคือธรรมทูตต้องไม่ท างานแบบตัวคนเดียว แต่ต้องท างาน

เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ  

  



คนไทยเรามีสุภาษิตบทหนึ่งว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย” ความหมายของสุภาษิตนี้ก็คือ ไปไหน

หรือท าอะไรหลายคนดีกว่าคนเดียว เพราะถ้าเกิดอะไรข้ึนก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้ เมื่อทรงส่งบรรดาอัครสาวก

ออกไปแพร่ธรรม พระเยซูเจ้าอาจทรงคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน สิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระท า บรรดาคริสตชนใน

สมัยเร่ิมแรกก็ได้ท าสืบต่อกันมา ในหนังสือกิจการอัครสาวกเราพบว่าบรรดาธรรมทูตได้เดินทางไปแพร่ธรรมในที่ต่างๆ 

เป็นคู่ๆ เช่นเปโตรกับยอห์น เปาโลกับบารนาบัสยูดาสที่เรียกกันว่าบารซับบัสกับสิลาส เป็นต้น พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรง

ส่งบรรดาอัครสาวกออกไปแบบจับเสือมือเปล่า แต่ได้“ประทานอ านาจเหนือปีศาจ” (มก 6:7) แก่พวกเขาด้วยอ านาจ

นี้เป็นอ านาจของพระองค์เองโดยเฉพาะและเป็นหนึ่งในเคร่ืองหมายที่ชี้ให้เห็นว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึง

แล้ว (เทียบ มธ12:28) 
 

 นอกจากการท างานธรรมทูตแบบเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะแล้วยังมีอีกสองประเด็นส าคัญที่เราควรให้ความสนใจ

เป็นพิเศษในพระวรสารวันนี้ นั่นคือค าสั่งของพระเยซูเจ้าที่ให้บรรดาอัครสาวกถือความยากจนและกิจการต่างๆ ที่พวก

เขาได้กระท าพระเยซูเจ้าทรงก าชับไม่ให้พวกเขาน าสิ่งใดไปด้วย นอกจาก “ไม้เท้าเท่านั้น”  (มก 6:8) พวกเขาต้อง

ออกไปโดยปราศจากเคร่ืองอ านวยความสะดวกทุกอย่าง “ไม่ให้มีอาหาร ไม่ให้มีย่าม ไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้ ให้สวม

รองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อส ารองไปด้วย” (มก 6:8-9)ผู้ที่เป็นธรรมทูตจะต้องรู้จักตัดใจจากทุกสิ่ง ในค าสั่งของพระ

เยซูเจ้าอันนี้เรายังพบ“เงื่อนไขแห่งเสรีภาพ”ส าหรับธรรมทูตอีกด้วยการออกไปโดยปราศจากสัมภาระ เป็นการตัดใจ

ที่จะน าเอาโลกของตัวเองติดตัวไปด้วย เป็นการปฏิเสธที่จะแสดงความเก่งกล้าสามารถหรือความร่ ารวยต่อหน้าคนอื่น

การออกไปโดยปราศจากสัมภาระเท่ากับเป็นการยืนยันว่าตัวเองเท่านั้นเป็นสื่อที่ดีที่สุดส าหรับการประกาศข่าวดี การ

เป็นพยานที่ดีเป็นการพูดโดยผ่านทางตัวเราเอง ไม่ใช่โดยผ่านทางสิ่งของของเรา นอกจากจิตตารมณ์แห่งความยากจน

ที่พึงมี ธรรมทูตต้องพร้อมที่จะตอบรับค าเชื้อเชิญทุกอย่างด้วย เป็นการง่ายที่จะได้รับการต้อนรับเมื่อเราไปแล้วไม่

สร้างภาระให้กับคนอื่น ไม่ขนอะไรไปมากมายจนกินเนื้อที่ทั้งหมดในบ้านของเขา การปล่อยวางและความพร้อมที่จะ

ต้อนรับมักจะไปด้วยกัน ถ้าเราไปที่บ้านใครสักคนหนึ่งแบบตัวเปล่าพร้อมกับการเป็นพยานด้วยชีวิต การต้อนรับจะ

เด่นชัดขึ้น ความสนใจของเจ้าบ้านจะอยู่ที่ค าพูดที่เราจะบอก ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งของที่เราใส่ไว้ในย่ามหรือกระเป๋าเดินทาง 

 

 พี่น้องที่รักบรรดาอัครสาวกในพระวรสารวันนี้ถือได้ว่าเป็นมือใหม่ในอาชีพนี้สิ่งที่พวกเขากระท าไม่ได้เป็นสิ่ง

ยิ่งใหญ่หรือน่าพิศวงใดๆ ทั้งสิ้น พวกเขาได้เทศน์สอนขับไล่ปีศาจ เจิมน้ ามันและรักษาคนเจ็บป่วย (เทียบ มก 6:12-

12) ให้ก าลังใจคนที่ถูกกดขี่ขมเหงและท้อแท้สิ้นหวัง บางทีเราอาจพิศวงในกิจการที่บรรดาอัครสาวกท ามากเกินไปจน

บางครั้งเรากลัวว่าจะเป็นพยานไม่ได้ดีเหมือนพวกเขาให้เรารู้ว่า อย่างน้อยครั้งนี้กิจการของพวกเขาเป็นแบบธรรมดา 

พวกเขาให้การบริการเพื่อความผาสุกของผู้คนก่อนที่จะทุ่มเทตัวเองให้กับงานเทศน์สอนพ่อคิดว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้า

ต้องการอยากจะบอกกับเราในวันนี้คือให้เราออกไปท างานของพระองค์ด้วยความเรียบง่ายและกล้าหาญมั่นใจและ

ไว้ใจในพระเยซูเจ้าผู้ทรงส่งเราออกไปมากกว่าในสิ่งของภายนอกของโลกนี้หรือในตัวเราเองชีวิตการเป็นพยานของเรา

นี้แหละคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า 

 

 ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน  


